

Số: 16/CT-UBND

Yên Hòa, ngày 14 tháng 01 năm 2022

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2022; các Chỉ thị của UBND tỉnh số 10/CT-UBND ngày 22/12/2021 về thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2022; Chỉ thị số 83/CT-UBND ngày 11/01/2022 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trước trong, sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc với tinh thần phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Trưởng các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực, bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, HĐND huyện và các nội dung chỉ đạo của UBND huyện để tập trung chỉ đạo thực hiện; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; Quán triệt tinh thần, quan điểm “chống dịch như chống giặc”, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của địa phương; tuyệt đối không chủ quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đẩy mạnh truyền thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là, chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi

và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19, đến/về từ các vùng nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp; chủ động có kế hoạch, phương án phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán khi lượng người về quê đông; phát huy vai trò trách nhiệm tổ COVID cộng đồng bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; các chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên đại bàn.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2022 đảm bảo diện tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ nông sản bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch Covid-19; tăng cường các biện pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng, đặc biệt là bảo vệ rừng Tràm tự nhiên; quản lý tốt các hoạt động nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy hải sản có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; triển khai tốt kế hoạch Tết trồng cây; tập trung chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường các địa bàn dân cư.

4. Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung rà soát nắm chắc tình hình đời sống của dân sinh, đặc biệt quan tâm đối với các gia đình chính sách, người có công, gia đình Thương binh, Liệt sỹ, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh rủ ro, hoạn nạn, trẻ em mồ côi người già không nơi nương tựa, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có kế hoạch thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ kịp thời.

Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực huy động nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kịp thời cấp phát, tặng quà của Chủ tịch nước, quà của UBND tỉnh, UBND huyện, quà của các tổ chức xã hội đến tận tay các đối tượng, đảm bảo kịp thời, đúng đủ theo quy định.

Tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi theo quy định tại Quyết định của UBND tỉnh trọng ý nghĩa, tiết kiệm và phù hợp với phong tục tập quán của

địa phương, đảm bảo đúng đối tượng và không để sót đối tượng. Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để tổ chức mừng thọ đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.

5. Phối hợp cùng lực lượng chuyên môn huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao để thu lợi bất chính và vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra kiểm soát công tác buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn các khu dân cư và tại chợ Cửa đảm bảo tuyệt đối không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn trước trong và sau Tết Nguyên đán.

6. Lực lượng Công an, Quân sự xã, thực hiện nghiêm túc Công điện số 19/CD-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đồng thời thường xuyên theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; bố trí lực lượng thường trực, đồng thời phát huy vai trò của các tổ tuần tra, tổ tự quản và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các khu dân cư; phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tổ chức ký cam kết về đảm bảo an ninh, trật tự. Mở các đợt tấn công truy quét, kiên quyết xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo hoa nổ, pháo nổ, chất ma túy, đồ chơi có tính bạo lực, ấn phẩm độc hại... Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Chủ động mở các đợt trấn áp, truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời xử lý những vấn đề mới, phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội ngay từ địa bàn thôn xóm; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, các tai tệ nạn nổi lên trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Tết đón Xuân.

7. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực, thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; giải quyết kịp thời mọi công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngay sau kết thúc nghỉ Tết.

8. Các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể, đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy phân công chỉ đạo địa bàn tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, thôn xóm về các nội dung Chỉ thị; đồng thời thường xuyên tiếp cận, chỉ đạo, giúp thôn xóm giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Trưởng các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Trưởng thôn các thôn, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMTTQ và các Đoàn thể xã;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Các ban, ngành cấp xã;
- Đài truyền thanh xã (đưa tin);
- Trang thông tin điện tử xã;
- Trưởng thôn các thôn
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Cúc